

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ (Weekly News from Nordics)

รวบรวมโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน

ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2564

ส่งออกไทยในตลาดกลุ่มนอร์ดิกส์ไตรมาสแรกเติบโตสดใส

จากการผ่อนปรนมาตรการ lockdown ในหลายประเทศในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ จากที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง ส่งผลให้สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจมีแนวโน้มสดใสมากขึ้น และสินค้าไทยในตลาดนี้ยังคงเติบโตเป็นบวกในช่วงไตรมาสแรกปี 2564 ด้วย โดยยอดรวมการส่งออกทั้งหมดกว่า 9.96 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.79

กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ประกอบด้วยเดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์ สินค้าส่งออกสำคัญ 5 อันดับแรกในช่วงไตรมาสแรกปี 2564 ต่างมียอดการส่งออกเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ได้แก่ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 929.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.03 ผลิตภัณฑ์ยาง 927.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 259.63 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 685.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 114.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 615.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.76 และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว และของใช้ในบ้านเรือน 482.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.05

บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อไทย: ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ COVID-19 ทำให้คู่ค้าในธุรกิจกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ยังคงงดการเดินทางพบปะเจรจาการค้าในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม นักธุรกิจกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์เป็นกลุ่มที่ tech-savvy จึงไม่มีปัญหาในการจัดประชุมออนไลน์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนัดหมายการประชุมออนไลน์กับผู้นำเข้ากลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ได้

โอกาสและแนวทาง: หากมองสินค้ากลุ่มที่ไม่ใช่อาหารแล้ว เรียกว่าได้ว่าเกือบทุกสินค้าในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ เป็นสินค้ากลุ่ม environmental friendly เนื่องจากผู้ขายกประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญหนึ่งในการผลิต และการนำเข้า การจัดหาใบรับรองตามมาตรฐานสากลจึงเป็นเครื่องมือเปิดประตูทางการค้าได้อย่างดี



ร้านอาหารไทย Kiin Kiin Bao Bao ณ กรุงโคเปนเฮเกนที่ใช้แนวทางการตกแต่งสไตล์ Modern Asian เครดิตภาพ: Henrik Yde

Weekly News from Nordic Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด